

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan khối nội chính của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện. Các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính đã nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chiến lược, chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về quản sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp... góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các cơ quan nội chính tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan nội chính nói chung, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nói riêng. Các cơ quan nội chính phải thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn" vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội Chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị cơ quan nội chính các cấp tiếp tục quán triệt giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước và chế độ; lấy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội Chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị cơ quan nội chính các cấp tiếp tục quán triệt giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước và chế độ; lấy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội Chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 15/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thái Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh. Các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng 250 đại biểu chính thức dự Đại hội.

5 năm qua, phong trào phụ nữ và công tác hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của quốc gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới về nội dung và hình thức đạt ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và phù hợp với thực tiễn tình hình, đặc biệt

trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hội đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ nâng tay khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Các cấp hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giám sát, phân biệt xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được nâng cao chất lượng.

Hội viên, phụ nữ đã thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức với tổng dư nợ tiết kiệm 191,8 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Các cấp hội đã giúp được 2.444 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; giúp được 1.342 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã và 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh quyên góp, ủng hộ; tranh thủ khai thác nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo

chê giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý, tấn công là đột phá, quan trọng. Các cơ quan nội chính tiếp tục thực hiện tốt phương châm "bảo vệ trước thì đỡ tổn, từ xa", kịp thời, chủ động phát hiện và xử lý mọi âm mưu và hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, tham nhũng, tiêu cực.

Chiều ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH và CN), là thành viên của MTTQ Việt Nam, đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH và CN trong và ngoài nước. Đến nay đã có trên 2,2 triệu trí thức tham gia, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước; 153 hội thành viên và 596 tổ chức KH và CN trực thuộc. Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Thường xuyên triển khai hoạt động tôn vinh trí thức,

khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH và CN Việt Nam. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phân biệt và giám định xã hội. Truyền thông, phổ biến kiến thức KH và CN. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Tăng cường hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, các ban, bộ, ngành, liên hiệp hội địa phương, đơn vị trực thuộc, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức KH và CN Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như đánh giá vai trò của Liên hiệp và đội ngũ trí thức KH và CN trong thời gian qua, đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới; đồng thời đề xuất Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH và CN Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH và CN Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các thành viên Liên hiệp cùng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển KH và CN ở nước ta.

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải coi trọng và tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức trong khởi nghiệp, đổi mới và tăng trưởng kinh tế gắn kết trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức. Tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch

Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các biện pháp, các sản phẩm KH và CN phòng, chống dịch. Phát huy hơn nữa vai trò và uy tín của mình trong hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông để phổ biến rộng rãi, giải thích rõ ràng với nhân dân về khía cạnh, góc nhìn khoa học của những biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ. Đặc biệt, cần có giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng các công bố khoa học quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Huy động các nguồn lực xã hội học pháp cho phát triển KH và CN.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình sớm nghiên cứu, thể chế hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Chính phủ đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để xem xét, quyết định, nhất là những vấn đề mới, có tính đột phá. Mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối, thu hút hiệu quả lực lượng khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài. Có chế độ trọng dụng, đãi ngộ phù hợp. Tăng cường hợp tác công - tư, đồng tài trợ giữa nhà nước và doanh nghiệp cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Bảo đảm công khai, minh bạch, độc lập phân biệt trong tuyển chọn và xét chọn nhiệm vụ KH và CN. Tăng cường dân chủ, cầu thị, khiêm tốn, chú ý lắng nghe ý kiến của nhau, nhất là những ý kiến phản biện, trái chiều để có sự lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, thực tiễn, khách thị và có hiệu quả nhất.

NHOM PHÒNG VIÊN

tâm xây dựng 156 mái ấm tình thương, hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo, sức sáng tạo của phụ nữ trẻ em nghèo trị giá hàng chục tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp hội, các tầng lớp hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ của tổ chức hội, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cấp hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành nội dung hành động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác hội; đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua để nhân lên niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ

Việt Nam nói chung, phụ nữ Thái Bình nói riêng, qua đó phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng, rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ hiện đại "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" bên cạnh các yếu tố: trí thức, sức khỏe, kỹ năng, ý thức trách nhiệm và có khát vọng phát triển. Các cấp hội cần có những giải pháp cụ thể thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU, chức vụ 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh, toàn diện, nhất là cấp cơ sở; đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; có phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở; hiểu biết sâu sắc chính sách, pháp luật, có năng lực thuyết phục, vận động xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, người nghèo, gia đình chính

sách. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ cơ sở. Thông qua hoạt động thực tiễn để phát hiện bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ưu tú lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 31 đồng chí.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên thử nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 13 đồng chí.

KHUÂN PHƯƠNG

Sẵn sàng cho hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đến hết tháng 8/2021, 13/13 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương, sẵn sàng tham dự hội thi cấp tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/BTGTU, ngày 26/3/2021 về tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tích cực hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức hội thi ở cấp huyện và tương đương.

Đến nay, nhiều đảng bộ (Hưng Hà, Tiến Hải, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Kiến Xương, thành phố Thái Bình, Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh) đã tiến hành hội thi theo 2 vòng: vòng sơ khảo với toàn bộ báo cáo viên tham gia dự thi, sau đó lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham gia vòng chung khảo. Đa số các thí sinh là những đồng chí có trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ đã đầu tư trí tuệ và thời gian chuẩn bị tốt để cương, tâm thế, tham gia dự thi với tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc quy chế hội thi. Các báo cáo viên dự thi trải qua 3 phần thi (thi đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi), nội dung tập trung chủ yếu vào những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, tổng số thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương là 246 đồng chí, trong đó ban tổ chức hội thi đã trao: 14 giải nhất, 18 giải nhì, 28 giải ba, 31 giải khuyến khích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tích cực chuẩn bị các hệ điều kiện để tổ chức hội thi cấp tỉnh. Theo đó, hội thi cấp tỉnh sẽ được tiến hành thành 2 vòng: vòng sơ khảo (dự kiến tổ chức ngày 22 - 23/9/2021) với sự tham gia của 13 thí sinh; vòng chung khảo (dự kiến tổ chức trước ngày 8/10/2021) với sự tham gia của 5 thí sinh xuất sắc nhất được chọn từ vòng sơ khảo.

Với thành công của các hội thi cấp huyện và tương đương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt của Ban tổ chức cho hội thi cấp tỉnh, hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Thái Bình năm 2021 được tin tưởng sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là sân chơi bổ ích, thiết thực đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh.

TRẦN THỊ LAN
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tại Việt Nam, ngày 15/9, cả nước ghi nhận thêm 10.585 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 10.583 ca trong nước và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 645.640 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 15/9, cả tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 31,2 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khởi bệnh trong ngày là 14.189 bệnh nhân. Hiện 412.650/645.640 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.



Lực lượng chức năng kiểm soát người vào tỉnh tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ (Vũ Thư).

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút sáng 15/9, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Toàn tỉnh hiện có 13 trường hợp F1 và 128 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 695 mẫu, trong đó 10 mẫu của các trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (9 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 1 mẫu không xác định kết quả); 30 trường hợp F1 và 655 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/9 đến nay là 1.365 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.301 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 14 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 713 trường hợp, trong đó 652 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 61 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 15/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 8.784 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 8/9/2021, Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Tuấn chuyển trụ sở đến số 139 phố Lê Quý Đôn, tổ 10, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo giấy phép số 21/TP-ĐKHĐ-CC ngày 7/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN...

(Tiếp theo trang 1)

số 1454/QĐ-TTg, ngày 1/9/2021. Đây là quy hoạch chuyên ngành đầu tiên được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, được đánh giá có quy mô, phạm vi và sức ảnh hưởng lớn trong 37 quy hoạch chuyên ngành quốc gia của cả nước. Theo đó, đến năm 2030 cơ bản hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, cảng biển của ngõ quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa lớn, đô thị đặc biệt, loại I... Phần đầu xây dựng

hoàn thành khoảng 5.000km đường bộ cao tốc; đến năm 2050 mạng lưới đường bộ cao tốc cơ bản hoàn thiện với 41 tuyến, tổng chiều dài khoảng 9.014km; mạng lưới quốc lộ gồm 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 29.795km (tăng 5.474km so với năm 2021), phân chia thành quốc lộ chính yếu và thứ yếu, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu cấp III đối với đoạn đường thông thường và cấp IV đối với đoạn khó khăn; đường bộ ven biển qua địa phận

28 tỉnh, thành phố, tổng chiều dài khoảng 3.034km, quy mô 2 - 4 làn xe, hướng tuyến các đoạn không đi trùng các quốc lộ, cao tốc được quyết định trong quy hoạch tỉnh...

Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên nguyên tắc quán triệt văn kiện các kỳ đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội lần thứ XII, XIII; tuân thủ Luật Quy hoạch, kế thừa quan điểm của quy hoạch trước đây, phù hợp đặc thù và lợi thế của tỉnh vực, khắc phục các vướng mắc, hạn chế, nhất là về tính đồng bộ, liên kết.

phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TRIỂN KHAI TIÊM THỬ NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covivac có hơn 370 tình nguyện viên ở các xã: Minh Lăng, Việt Hùng, Bách Thuận (Vũ Thư) tham gia. Đây là những tình nguyện viên đã được sàng lọc, tuyển chọn kỹ lưỡng có độ tuổi từ 18 đến hơn 60 tuổi. Tham gia thử nghiệm, các tình nguyện viên được chia làm 3 nhóm tuổi (từ 18 - 39 tuổi, 40 - 59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên). Các tình nguyện viên được tiêm vắc-xin Covivac liều 3mcg, vắc-xin Covivac liều 6mcg và vắc-xin đối chứng. Sau 28 ngày tiêm mũi 1, từ ngày 15 - 20/9, các tình nguyện viên tiếp tục tiêm mũi 2. Ở mũi 1, các tình nguyện viên thường gặp một số phản ứng sau tiêm như: sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp...



Tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vắc-xin Covivac giai đoạn 2.

Sau 14 ngày tiêm mũi 2, các tình nguyện viên sẽ được lấy máu gửi xét nghiệm ở nước ngoài để đánh giá miễn dịch. Các đơn vị sẽ tổng hợp số liệu tính sinh miễn dịch, tính an toàn... trình Bộ Y tế. Nếu được chấp thuận, sẽ tiến hành thí nghiệm vắc-xin giai đoạn 3 với khoảng 4.000 người, dự định ở các tỉnh: Khánh Hòa, Bắc Ninh, Thái Bình và có tiêm đối chứng với 1 vắc-xin đã được cấp phép. Dự kiến giai đoạn 3 sẽ bắt đầu vào tháng 12/2021.